

## **ỦY BAN DÂN TỘC**

## **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 501/UBDT-KHTC

V/v quán triệt thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP của Chính phủ về triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc

Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ về triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (có gửi kèm bản sao Nghị quyết 45/NQ-CP), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) yêu cầu các Vụ, đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

### **I. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG TRONG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH**

1. Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng của cách mạng Việt Nam và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục khẳng định “Đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta”, đã đề ra những quan điểm chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đối với công tác dân tộc trong tình hình mới. Một số chủ trương, chính sách lớn về công tác dân tộc là: Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 và một số Quyết định của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

2. Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc trong chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể đến từng công chức, viên chức và người lao động thuộc Vụ, đơn vị; đồng thời phải thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả. Tham mưu cho Lãnh đạo UBDT về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới, sáng tạo. Chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền, tăng cường phối hợp, không đùn đẩy trách nhiệm; bảo đảm hiệu quả, thực chất, tránh phô trương, hình thức.

3. Quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực một cách hiệu quả và không hình thức.

4. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các Nghị quyết, quy định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN.

5. Phát huy giá trị văn hóa và truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN. Quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội và đời sống nhân dân vùng DTTS&MN; bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển KT-XH của đất nước. Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương về tăng cường phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị - xã hội và an toàn, an ninh cho nhân dân vùng DTTS&MN; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; giữ vững độc lập, chủ quyền; tiếp tục xây dựng và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

## **II. VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO**

### **1. Về Chương trình hành động của UBĐT thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng**

Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo xây dựng Chương trình là phải bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TTW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBĐT, phải phù hợp với yêu cầu phát triển và tình hình thực tế đất nước. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị, tổ chức liên quan xây dựng Chương trình hành động của UBĐT thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong đó lưu ý rà soát, đề xuất các nhiệm vụ, đề án lớn cần triển khai thực hiện, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, khả thi, hiệu quả, trình Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc trong quý II/2021.

### **2. Về xây dựng, triển khai các đề án, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021**

Thủ trưởng các Vụ, đơn vị căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBĐT ngày 18/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBĐT về Chương trình hành động của UBĐT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính

phủ về về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBND về việc giao nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBND năm 2021; Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của UBND và các Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của từng Vụ, đơn vị thuộc UBND, tổ chức triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ đảm bảo đúng thời hạn, chất lượng, hiệu quả và quy định của pháp luật; thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho Lãnh đạo và chuyên viên trong Vụ, đơn vị, tập trung nhân lực, phối hợp tốt với các Vụ, đơn vị liên quan để hoàn thành 07 đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong Chương trình công tác năm 2021, cụ thể như sau:

(1) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 chủ trì).

(2) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách TW hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Vụ Chính sách dân tộc chủ trì).

(3) Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc, thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì).

(4) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì).

(5) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Vụ Chính sách dân tộc chủ trì).

(6) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 (Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì).

(7) Đề án Xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam (Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì).

Bên cạnh đó, triển khai xây dựng 03 Thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBND:

(1) Thông tư quy định chi tiết, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện (Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì).

(1) Thông tư quy định chi tiết, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện (Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì).

(2) Thông tư quy định chi tiết xây dựng vị trí việc làm hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương (Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì).

(3) Thông tư quy định về bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức (Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì).

### **3. Về việc tổng kết Quy chế làm việc của UBĐT và sửa đổi một số Quy chế khác**

a) UBĐT tiến hành tổng kết, đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện Quy chế làm việc của UBĐT để sớm sửa đổi, bổ sung trên cơ sở bám sát tình hình và yêu cầu thực tiễn, kế thừa những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những bài học kinh nghiệm quý trong quá trình tổ chức thực hiện, yêu cầu quán triệt thực hiện theo hướng:

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công khai, minh bạch trong toàn bộ hệ thống hành chính của UBĐT.

- Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các Vụ, đơn vị xử lý công việc; xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân gắn với đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; cá thể hóa hơn nữa trách nhiệm cá nhân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc UBĐT thực hiện nghiêm quy định về thời hạn xử lý công việc, bảo đảm chất lượng; phải làm hết trách nhiệm tham mưu, không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nêu rõ quan điểm, phương án xử lý khi đề xuất với Lãnh đạo UBĐT.

- Lãnh đạo các Vụ, đơn vị có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp của UBĐT khi được mời đích danh theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Văn phòng Ủy ban có trách nhiệm thông báo, quản lý chặt chẽ nội dung và thành phần dự họp; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong các cuộc họp và tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin về nội dung họp theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc và chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBĐT.

b) Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Cơ quan Ủy ban Dân tộc (ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-UBĐT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBĐT) và Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đặc thù phục vụ công tác Ủy ban Dân tộc (ban hành kèm theo Quyết định số 199/QĐ-UBĐT ngày 18/4/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBĐT) để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

c) Giao Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tham mưu cho UBĐT về công tác tổng kết đánh giá và sửa đổi Quy chế làm việc của UBĐT và 02 Quy chế nêu trên; trình Lãnh đạo UBĐT xem xét, quyết định (thời hạn trình: quý II/2021).

#### **4. Về việc tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật**

a) Ngày 16/12/2020, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 787/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, đề nghị các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban có trách nhiệm thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Vụ, đơn vị do Ủy ban ban hành hoặc chủ trì soạn thảo như: Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư để kịp thời đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ theo quy định. Nội dung rà soát hệ thống hóa: tiến hành rà soát về hiệu lực, thẩm quyền, nội dung, hình thức, đối tượng điều chỉnh của văn bản; trong đó tập trung rà soát nội dung của các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách dân tộc ở vùng DTTS&MN, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS&MN.

b) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan, tham mưu cho UBNDT:

- Tiếp tục nghiên cứu sự cần thiết ban hành Luật Dân tộc, đề xuất Chính phủ báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị vào thời điểm thích hợp, đề trình Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 05/2011/NQQ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 65-KL/TTW ngày 30/10/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCHTW Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới và Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

c) Yêu cầu các Vụ, đơn vị được giao chủ trì xây dựng các đề án, nhiệm vụ của năm 2021 bám sát Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, báo cáo Lãnh đạo UBNDT trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm luật do Ủy ban Dân tộc ban hành.

#### **5. Về phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026**

Nhằm phục vụ tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 02/3/2021, UBNDT đã phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ban hành Kế hoạch số 1449/KH-HĐDT14 về triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày 29/3/2021, Ủy ban Dân tộc đã có công văn số 347/UBNDT-TT về triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền gửi các Báo, tạp chí thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và

Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 13/4/2021, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 416/KH-UBDT về phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Giao Vụ Tuyên truyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông (các báo, tạp chí về lĩnh vực dân tộc) tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt phát huy vai trò của Người có uy tín vùng đồng bào DTTS trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS&MN trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Giao Thanh tra Ủy ban chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp công dân, công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban thường xuyên, định kỳ báo cáo kịp thời với Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ về công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

- Thủ trưởng các Vụ, đơn vị yêu cầu công chức, viên chức và người lao động trong Vụ, đơn vị tham gia việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại nơi cư trú theo đúng quy định của pháp luật.

## **6. Về phòng, chống dịch Covid-19**

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được Lãnh đạo UBDT đặc biệt quan tâm. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Ủy ban Dân tộc đã ban hành công văn số 121/UBDT-TT ngày 02/02/2021 gửi cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT. Tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19.

- Giao các Vụ Địa phương I, II, III và Văn phòng Ủy ban thường xuyên bám sát, phối hợp với địa phương thuộc địa bàn phụ trách, đặc biệt cấp ủy, chính quyền ở xã, phường, thị trấn vùng đồng bào DTTS&MN, phát huy vai trò nòng cốt người có uy tín, lực lượng công an, quân sự, y tế để tăng cường nắm chắc tình hình, thông tin kịp thời để công tác phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh đạt hiệu quả. Phối hợp với các địa phương, lực lượng biên phòng trong kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm nhập cảnh trái phép, nhất là ở các tỉnh biên giới, đặc biệt là biên giới Tây Nam.

- Giao Văn phòng Ủy ban: (i) Phối hợp với các đơn vị liên quan có phương án cụ thể, chuẩn bị cho các tình huống theo tình hình diễn biến dịch Covid-19 về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc, đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ được giao; (ii) Tổ công tác phòng chống dịch Covid 19 của Văn phòng thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc công chức, viên chức và người lao động Cơ quan UBĐT tuân thủ nghiêm túc các quy định trong phòng chống dịch Covid-19.

- Yêu cầu công chức, viên chức và người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid19, Bộ Y tế và Ủy ban Dân tộc; phải tuân thủ nghiêm quy tắc 5K theo quy định của Bộ Y tế trong tất cả các hoạt động: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”, đồng thời kêu gọi mọi người cùng nhau thực hiện việc chung sống an toàn với dịch bệnh.

### **7. Về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công**

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng của UBĐT:

a) Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính làm đầu mối phối hợp với các đơn vị, chủ đầu tư và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra giám sát, đôn đốc công tác triển khai các dự án và kịp thời tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo UBĐT giải quyết hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Các chủ đầu tư căn cứ các dự án đầu tư công được phê duyệt và nguồn vốn đầu tư năm 2021 được giao, khẩn trương triển khai các hoạt động thực hiện dự án, đáp ứng tiến độ, chất lượng theo đúng quy định của pháp luật. Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ủy ban giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

c) Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải trình, làm cơ sở phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 (Chương trình) để kịp thời triển khai thực hiện Chương trình từ năm 2021.

d) Các Vụ, đơn vị được giao chủ trì các dự án, nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, nghiên cứu kỹ các quy định pháp lý, phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 và các Vụ, đơn vị liên quan, tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện ngay sau khi Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ủy ban Dân tộc yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, đơn vị tập trung quán triệt ngay đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị các nội

dung trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện; hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc qua Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổ công tác của Thủ tướng CP;
- Các Thứ trưởng, PCN UBĐT;
- Công TTĐT UBĐT;
- Lưu: VT, KHTC. 2

**BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM**



**Hầu A Lệnh**





## DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

(Kèm theo công văn số: 501/UBND-KHTC ngày 29/4/2021 của Ủy ban Dân tộc)

1. Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ về triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.
2. Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBND về Chương trình hành động của UBND thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
3. Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBND về việc giao nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBND năm 2021.
4. Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.
5. Văn bản số 10084/VPCP-QHĐP ngày 02/12/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết quả rà soát chính sách, pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
6. Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của UBND.
7. Kế hoạch số 1449/KH-HĐDT14 ngày 02/3/2021 của UBND và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
8. Kế hoạch số 416/KH-UBND ngày 13/4/2021 của UBND về phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.